



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปรับแผนการศึกษาชาติต้องคิดนอกกรอบ

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)” เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่โรงแรมปรีณัฐพาเลซ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระยะเวลา 15 ปี ดังนั้นการปรับแผนจะต้องพิจารณาด้วยว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องและยาวนานกว่า จะเกิดผล ดังนั้นจึงไม่ควรที่ตัดตอนการทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นช่วง ๆ เพราะธรรมชาติงานด้านการศึกษาจะคิดในระยะเวลาหนึ่งเวลาใดไม่ได้ ต้องคิดอย่างต่อเนื่อง และต้องดูด้วยว่าการศึกษาเพื่อการพัฒนาในยุคใหม่ ต้องไม่เพียงแค่พัฒนาคนแต่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วย นอกจากนี้ยังต้องดูว่าจะช่วยให้สังคมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และที่สำคัญต้องไปเสริมบทบาทในเรื่องการขึ้นนำสังคม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสถาบันภูมิปัญญาของสังคมที่ไม่ใช่การสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการวิจัย ค้นคว้า การสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่ให้สังคมได้เห็นทางออกและทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น

“การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 โดยเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องจำเป็น เพราะจะทำให้แผนการศึกษาแห่งชาติสมบูรณ์ ซึ่งผมอยากให้มีการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงรากเหง้า และแก่นของปัญหาจริง ๆ ไม่อยากให้เป็นการพูดที่เลื่อนลอย และเมื่อถึงรากเหง้าและแก่นแล้วก็ให้เสนอทางออก ทางเลือก หรือทางแก้ที่สามารถปฏิบัติได้จริงมา และที่สำคัญต้องกล้าคิดนอกกรอบ เพราะเมื่อใดที่คิดในกรอบเดิมก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ เช่น เรื่องการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเห็นว่าปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงเรื่องถ่ายโอนแล้ว เพราะมีวิธีที่จะร่วมกันดำเนินการในการกระจายอำนาจการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งโรงเรียนใหม่ เป็นต้น” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

